
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 3  ประจ าปี ๒๕63 
วันที่ 27 สิงหาคม ๒๕63  เวลา 14.๐๐ น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

ผู้มาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายอดุลย์  นิยมสมาน  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1)  
3.นายวรเศรษฐ์   วงษ์ไพศาล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
4.นายอุทิศ  ซื่อประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.เมือง 
5.นายกําจัด ผลศิริ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
6.นายอรรควุฒิ อรรถรุ่งโรจน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
7.นายศุภชัย จิตรดล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
8.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
9.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
10.นางสาวอุมา  วิภูษณะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
11.นายหมอขวด   เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
12.นายบรรพต เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.แกลง  
13.นายเสนาะ ยมหา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เขต 3  อ. บ้านค่าย 
14.นายนิรันดร์   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านฉาง 
15.นายไพรวัลย์ จิตต์ปลื้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านฉาง 
16.นายธนนรินทร์ สุขใจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
17.นายมนัส สมศักดิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร์ 
18.นายเดชาธร            รูปเลขา           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
19.นายเดชา บุญธรรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
   (ลากิจ) 
2.นายสาธิต อรุณเวสสะเศรษฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
   (ลาป่วย) 
3.นายรุ่งโรจน์   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.เมือง 
     (ลาป่วย) 
4.นายสุจินต์  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
     (ลาป่วย) 
5.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
     (ลากิจ) 
6.นายกิตติกร มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
     (ลาป่วย) 
 
 

7.นายพายัพ... 
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7.นายพายัพ  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
   (ลากิจ)            
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปิยะ  ปิตุเตชะ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปิ่นเงิน   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายกิตต ิ  เกียรติม์นตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๒) 
4.นายเสรี  สุวรรณวิจิตร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นายสุรินทร์  แสงทอง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
7.นายสมศักดิ ์  เกตุสาคร  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
8.นายสมบัติ  มุมทอง   ผู้อํานวยการกองกิจการสภา อบจ. 
      รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักปลัด อบจ. 
9.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
      รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองกิจการสภา อบจ. 
10.นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง   ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
11.นางนวลฉว ี  เสียงประเสริฐ  ผู้อํานวยการกองคลัง  
12.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   หัวหน้าฝ่ายบัญชี  
      รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
13.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ์  ผู้อํานวยการกองช่าง 
14.นายเศรษฐา  บุตรหนู   ผู้อํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
15.นางสาวไพรัตน์ เพ็ชรมณี  ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
16.นางสาวบงกช พิพัฒน์จําเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  
      รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
17.นางสาวราตร ี คุ้มญาติ   ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
18.นางสาวภรณ์ภัทร์ธัญ งามวงศ์เงิน  ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
19.นางราตรี  ฉวีวงษ ์   ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
20.นางสุมาลี  ถาวรวิริยะนันท์  รองผู้อํานวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน 
      ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
21.นายกมล  ชุ่มเจริญ   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 
22.นางสาวจินตนา สนอง   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
23.นางธีระนันท์  คําทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
24.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
25.นางสาวอุษา  ขันติกุล   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
26.นายสุริยะ  ศิริวัฒน์   หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
27.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามฯ 
 
 
 
 

28.นายมนัส… 
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28.นายมนัส ฟุ้งขจร  นายช่างโยธาชํานาญงาน 
       รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง 
29.นางสาวสุปราณี เสาวคนธ์  ครู คศ.3 รร.อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง) 
30.นางรุ่งนภา   แจ้งรุ่งเรือง  หัวหน้าฝ่ายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน 
31.นายรังสฤษฐ์  คุณพาท ี  นิติกรชํานาญการ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ 
      และการพาณิชย์ 
32.นางสาวคัทลียา สุภาภรณ์  นิติกรปฏิบัติการ 
33.นางสาวพรทิพย์ สกุลสุรารักษ์  ผู้ช่วยนิติกร 
34.นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
     รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
35.นางสาวคนึงนิตย์ กมุทชาติ  หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวฯ 
36.นายฤทธิเดช  เกลี้ยงเกต ุ  นิติกรชํานาญการ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายวินัย      
                                                     และเสริมสร้างคุณธรรม 
37.นางสาวสุภา บูรณยาพร  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
      รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน 
38.นายบุญชัย  เอ่ียมตระกูล  วิศวกรโยธาชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ 
39.นายกรกฎ มะลิพันธ์  ผู้ช่วยนิติกร 
40.นางสาวศิริวิมล ดีบุญมี ณ ชุมแพ   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
41.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
42.นางสาวเสาวณีย ์ แสนเจ๊ก   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
43.นางสาวน้ําเพชร กล่อมเกลี้ยง   ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
44.นายประเวชร์ เมฆเสรี    พนักงานขับรถยนต์ 
45.นางสาวประภัสสร จันอ่อน   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
46.นายชยุตม์  ลอยสมุทร  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
47.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
48.นายกีรติ  นันทนาวัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
49.นางจันทร์ทรา โสภา   หัวหน้าฝ่ายการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  14.22  น. 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  เมื่อที่ประชุมพร้อม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองค์การ
เลขานุการสภาฯ  บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕62 และข้อ ๒๕    

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู่ในห้องประชุม จํานวน
....19.....คน ครบองค์ประชุม  

                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ ๑ และคนที่ ๒ ขึ้นสู่บัลลังก์ 
 
 

 
เรียนเชิญ… 
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   เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวเปิดประชุม  

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ    จังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ ทุกท่าน กระผมรู้สึก     
  เป็นเกียรติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  ระยองในวันนี้  เนื่องจากเป็นวาระการประชุมสภาฯ ต่อเนื่องกับการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2  

ครั้งที่ 2 ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  ในเรื่องญัตติขอความเห็นชอบ   
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เสนอ
ญัตติอ่ืนๆ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จึงได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจําปี 2563  ในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
บรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย เพ่ือให้  
มีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสืบไป 
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
ประธานสภาฯ           เนื่องด้วยรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ   

สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 2 ประจําปี ๒๕๖3  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖3  ไม่สามารถนําเสนอต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้สภาฯ รับรองได้ เนื่องจากมีเวลาในการจัดทํา
กระชั้นชิด และก่อนที่จะนําเสนอต่อสภาฯ ต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม และแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองทราบล่วงหน้า
อย่างน้อยหนึ่งวัน จึงไม่สามารถนําเสนอต่อสภาฯ ในครั้งนี้ได้   

                          จึงขอนําเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองในคราวต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4     

       (วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ, วาระที่ ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตต ิ                                                
    (คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เป็นผู้เสนอ)  
           ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงระเบียบ 
 
 
 
 

นายวรเศรษฐ์... 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ข้อ  ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  
ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ   
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน     
คําแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  
   ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น   
  ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับ         
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
   ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข    
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
  ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสําคัญที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่
ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหา
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ        
เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจ    
ลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 
 ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 
  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ ได้ระงับไว้นั้น          
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น             
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
  ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น 

ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งคณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น 

รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม
ในตอนใด หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน
คําแปรญัตติ 

 
 

ข้อ ๕๒ การพิจารณา… 
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ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุม

สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

หรือไม ่ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการแปรญัตติต่อสภาองค์การ
ประธานสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดระยอง 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และสมาชิกสภาองค์การ
ประธานคณะกรรมการฯ บริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 อําเภอบ้านค่าย  
ด้วยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2     

ครั้งที่ 2 ประจําปี 2563  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น., วันที่ 18 สิงหาคม 2563 
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. และวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
รวม 3 วัน เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ไม่มีผู้มายื่นหนังสือเสนอคําแปรญัตติแต่อย่างใด จึงขอเสนอผลการพิจารณา ดังนี้ 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมี นายเสนาะ ยมหา เป็นประธานกรรมการ 
และนายนพดล โสภณ เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

2. ไม่มีผู้มายื่นหนังสือเสนอคําแปรญัตติแต่อย่างใด 
3. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เริ่มตั้งแต่ชื่อข้อบัญญัติและเรียงตามลําดับเป็น
รายข้อ ซึ่งผลการพิจารณามีดังนี้ 

(1) ชื่อข้อบัญญัติ   ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
(2) หลักการและเหตุผล  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
(3) ข้อที่ 1,2   ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
(4) ข้อที่ 3   ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
(5) ข้อที่ 4   ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
(6) ข้อที่ 5   ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
(7) ข้อที่ 6   ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
(8) ข้อที่ 7   ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ 50 และข้อ 110 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)          
พ.ศ. 2554  คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาและศึกษารายละเอียดตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้นําเสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......19......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบผ่านวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบผ่านวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        เห็นชอบผ่านวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

   เห็นชอบ  จ านวน ........18......... คะแนนเสียง 
   ไม่เห็นชอบ  จ านวน ..........-........... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน .........1.......... คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ต่ อไปเป็ นการพิจารณาร่ างข้ อบัญญัติ องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดระยอง                 
ประธานสภาฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในวาระท่ี ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัต ิ

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......19......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบในวาระที่ ๓  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดระยอง  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  โปรดยกมือขึ้น 
สมาชิกสภาฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบในวาระที่ ๓  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระยอง  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม        เห็นชอบในวาระท่ี ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง       
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4        

   เห็นชอบ  จ านวน ........18......... คะแนนเสียง 
   ไม่เห็นชอบ  จ านวน ..........-........... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน .........1.......... คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง  
ประธานสภาฯ       

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ขอขอบคุณสภาฯแห่งนี้นะครับ    

ที่ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งเป็นอีกปีหนึ่งที่สภาฯแห่งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบ        
ในงบปี 2564 นี้ ผมเรียนตั้งแต่วาระแรกแล้วนะครับว่างบประมาณของเราลดลง ณ วันนี้
รายได้ของ อบจ.ระยอง เราขาดอีก 300 ล้านบาทแน่นอน เหลืออีกเดือนเดียวคือ         
เดือนกันยายน แล้วก็จะปิดงบของปี 2563 ในปีก่อนๆ เรามีแต่งบเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1      
ฉบับที่ 2 แต่ปีนี้คงจะไม่ได้เห็นนะครับ มีแต่จะปรับลดลงไป เพ่ือให้ปิดงบปี 2563  

 
 

เป็นการทํา... 
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       เป็นการทําหน้าที่ของฝ่ายสภาฯ และฝ่ายบริหารนะครับ เพราะว่าเราต้องเลือกตั้งกันแน่นอน

อย่างเร็วก็เดือนธันวาคม เราก็ได้ทําหน้าที่อย่างดีที่สุด ส่วนปี 2564 ใครจะเป็นผู้บริหาร   
ใครจะเป็นผู้ใช้ ก็แล้วแต่ผลการเลือกตั้งนะครับ ในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ที่ผ่านร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการก าจัดขยะมูลฝอย  พ.ศ. .... 

   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5)      
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2562 

   มาตรา 48 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยเรียกค่าบริการได้ โดยตราเป็น
ข้อบัญญัติ 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น    พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

   ข้อ 45 ญัตติร่ างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ           
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

   ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ 

      ฯลฯ 
   ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น

ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

   เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

   ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

   ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม ่

 
 

นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ 
 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการกําจัดขยะ

มูลฝอย พ.ศ. ....  

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีอํานาจหน้าที่จัดบริการสาธารณะในด้าน
การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  ตามความในมาตรา 17 (11) แห่งพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ประกอบทั้ง มาตรา 20 (4) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ได้บัญญัติให้
ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อกําหนดของท้องถิ่น  เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการ
ให้บริการกําจัดขยะมูลฝอยได้ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้กําหนดค่าธรรมเนียม
ให้บริการกําจัดขยะมูลฝอย ในช่วงอัตราตันละ 250- 500 บาท  ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่เกินกว่า   
ที่กําหนดในกฎกระทรวง  ดังนั้น เพ่ือกําหนดแนวทางบริหารจัดการด้านการกําจัดขยะมูลฝอย 
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงได้กําหนดค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม   
กับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ โดยตราเป็นข้อบัญญัติ 
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานยกร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการกําจัดขยะมูลฝอยขึ้น ซึ่งคณะทํางานฯ 
ได้ประชุมหารือและดําเนินการจัดทําและตรวจสอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง  เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการกําจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. ....  โดยโปรดพิจารณา    
เป็นสามวาระรวด 

กระผมขอเรียนท่านประธานสภาฯ เพ่ิมเติมครับว่า ค่าธรรมเนียมของเก่าที่ใช้มาร่วม 
10 ปี เราก็มีข้อบัญญัติของเดิมนั้นเก็บอยู่ 200 บวกค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ในส่วนใกล้เคียง       
มีผลตอบแทนที่ควรลดให้ก็อยู่ในกรอบ วันนี้ศูนย์กําจัดขยะครบวงจรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ได้เข้ามาเป็นการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามหนังสือ    
สั่งการของกระทรวงมหาดไทย คือเราต้องบริหารเอง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   
ก็คิดว่าเอากฎกระทรวงมาดูทั้งหมด ค่ากําจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดอ่ืนนั้น แล้วก็เอามาคิด 
ปรากฏว่าเราสามารถที่จะตั้งได้ 250 บาทต่ําสุด สูงสุดไม่เกิน 500 บาท ซึ่งที่ต้องมีสูงสุด
ต่ําสุดเพราะว่าบางพ้ืนที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรที่ศูนย์กําจัดขยะตั้งอยู่ที่ได้รับผลกระทบ หรือ
ตามท้องถิ่นต่างๆที่มีความจําเป็นบางอย่างที่จะต้องขอราคาต่ําสุดในกรณีที่มีเหตุผล และ
สูงสุด ก็หมายความว่าเราจะเก็บ 500 บาท ถ้าจะสูงกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะข้อบัญญัตินั้นเขียนไว้    
500 บาท แต่ 500 บาท นี้ก็ยังถือว่าต่ํากว่ากฎกระทรวงที่คิดว่าจะออกมาเป็นราคา 

 

ที่สูงกว่านี้... 
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ที่สูงกว่านี้ เพราะในสภาวะทั่วไปที่เค้าเสียกันก็สูงกว่านี้ จึงขอเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไป
ยังท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านว่าเราก็ออกข้อบัญญัติมาบังคับใช้ให้กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดในการกําหนดค่าธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอยของศูนย์กําจัดขยะครบวงจร    
ของ อบจ. ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบจํานวน 
ประธานสภาฯ เป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....19.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม  
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติ ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  ตามที่   

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้เสนอ โปรดยกมือขึ้น 
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรไม่อนุมัติ ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  ตามที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้เสนอ โปรดยกมือขึ้น 

มติทีป่ระชุม   อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เป็นผู้เสนอ 

อนุมัติ           จ านวน ......18.....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จ านวน .......1.......คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
   ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ ครับ 

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน        
ดิฉันนางอุมา วิภูษณะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 4       
อําเภอแกลง สืบเนื่องจากท่านเลขานุการสภาฯ เอ่ยขึ้นว่าก่อนที่เราจะรับหลักการนั้นให้
สมาชิกสภาฯ ได้มีโอกาสอภิปรายได้พอสมควร ขออนุญาตอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมนะคะ 
กรณีนอกเหนือจากที่แนบบัญชีค่าธรรมเนียม เรื่องการให้บริการการกําจัดขยะมูลฝอย กรณีนี้      
ถ้าเกิดเป็นขยะมูลฝอยติดเชื้อ หรือขยะมูลฝอยที่เป็นอันตรายตามข้อบัญญัติที่เรามีการแนบ
หลักการมานั้น เรามีวิธีบริหารจัดการอย่างไรอยู่ในร่างข้อบัญญัติฉบับนี้หรือไม่ อยากจะทราบ
รายละเอียดเพ่ิมเติมค่ะ จึงขอเรียนถามท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหารค่ะ 
ขอขอบคุณค่ะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ข้อบัญญัตินี้เราใช้เฉพาะขยะมูลฝอย

ชุมชนนะครับ ไม่เกี่ยวกับขยะติดเชื้อ ส่วนขยะติดเชื้อก็เกี่ยวกับประกาศอีกอันนะครับ คนละอันกัน 
อันนี้เป็นข้อบัญญัติเฉพาะขยะชุมชน ขยะบ้าน ส่วนขยะติดเชื้อก็เป็นเรื่องของขยะติดเชื้อ ซึ่งเรา
ก็เปิดบริการอยู่แล้วนะครับ ส่วนขยะอุตสาหกรรมก็แยกเป็นอันตรายกับไม่อันตราย ถ้าอันตราย 

 
 

ก็ต้องไป... 
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    ก็ต้องไปอีกระบบหนึ่งเลยครับ ส่วนไม่อันตรายเราก็ยังไม่ได้ทํา แต่เรามีแผน มีผลการศึกษาแล้ว
ว่าขยะอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายก็จะว่ากันไปอีกข้อบัญญัติ ดังนั้นญัตติที่เสนอนี้คือการบริหาร
จัดการ การออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการ
กําจัดขยะมูลฝอยทั่วไปของชุมชน ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถาม อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ            ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา ครับ 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน        
กระผมนายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3       
อําเภอบ้านค่าย ในญัตตินี้การรับหลักการก็มีการอภิปราย กระผมมีข้อสอบถามในเรื่องการตั้ง
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการในหัวข้อที่ 2 ครับ อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ อันดับที่ 1 ใบอนุญาตทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ 5,000 บาท  อันดับ 2 ใบรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ทั่วไป ฉบับละ 7,500 บาท อยากทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมครับ ใบอนุญาตทําการเก็บ     
ลําดับที่ 1 หมายความว่าใช้บังคับกับเอกชนที่จะมาขออนุญาตเก็บกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองใช่หรือไม่ เกี่ยวกับท้องถิ่นต่างๆที่ได้เก็บมาส่งเรานั้นต้องขออนุญาตเราด้วยใช่
หรือไม่ ต่อมาในลําดับที่ 2 ใบรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป หมายความว่า
อย่างไร หมายความว่ามีบริษัทเอกชนหรือนิติบุคคลใดที่จะมารับอนุญาตในการจัดการกําจัด
ขยะกับเราใช่หรือไม่ อยากจะให้ท่านผู้บริหารอธิบายเพิ่มเติมครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ข้อบัญญัตินี้ระบุไว้ว่าค่าธรรมเนียม

หมายความว่าถ้า อบต. หรือเทศบาลทั้งหลายเก็บขยะมาส่งเรานั้นเป็นหน้าที่ตามภารกิจของ
ท้องถิ่นอยู่แล้วเพราะ อบจ. เองก็ไปเก็บขยะไม่ได้อยู่แล้ว เราจึงมีหน้าที่ที่จะรับขยะจาก อปท. 
อ่ืนๆ มาส่งเรา แต่ถ้ามีเอกชนที่จะไปเก็บขยะ เพราะตอนนี้มีนะครับ ว่าบางเทศบาลมอบหมาย
ให้เอกชนไปเก็บขยะ ตามที่ว่านี้ที่ต้องมาขออนุญาตเรา ซึ่งไม่ได้แพงครับที่ เราเก็บอยู่คือ          
5,000 บาท หมายถึงว่าถ้ามาขออนุญาตเราก็เสียเรา 5,000 บาท พอเขาเก็บเสร็จ เขาก็ต้องมา
ทิ้งที่ศูนย์เราซึ่งเป็นไปตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมายความว่าเราอิง พรบ.ของ
สาธารณสุข เราจึงต้องเดินตามท่ีสาธารณสุขกําหนดว่าต้องทําอย่างไร ในอนาคตหรือมีเอกชน 
จะไปเก็บขยะชุมชนที่ไหน ต้องมาขออนุญาตเรา เพ่ือออกค่าธรรมเนียมให้ก็เป็นไปตามกฎหมาย
ของกระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถาม อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ            ถ้าไม่มี ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
 
 
 
 

สมาชิกสภาฯ… 
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   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการกําจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. ....    โปรดยกมือขึ้น 

   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรไม่รับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระยอง  เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการกําจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. ....    โปรดยกมือขึ้น  

มติทีป่ระชุม  รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การให้บริการก าจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. .... 

รับหลักการ     จ านวน .....18.....คะแนนเสียง 
    ไม่รับหลักการ  จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน .......1.......คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ หลังจากท่ีสภาฯ มีมติรับหลักการในวาระที่ 1 แล้ว ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ 2 
ประธานสภาฯ ขั้นแปรญัตติ ให้ที่ประชุมเป็นกรรมการเต็มสภา ขอเชิญที่ประชุมเริ่มต้นพิจารณาตั้งแต่  

ชื่อข้อบัญญัติและเรียงลําดับเป็นรายข้อ ดังนี้ 
   (1) ชื่อข้อบัญญัติ.................................มีผู้ใดจะแปรญัตติหรือแก้ไขหรือไม่ 

- ไม่มีผู้แปรหรือขอแก้ไข - 
   (2) หลักการและเหตุผล......................มีผู้ใดจะแปรญัตติหรือแก้ไขหรือไม่ 

- ไม่มีผู้แปรหรือขอแก้ไข - 
   (3) ข้อ 1–29.......................................มีผู้ใดจะแปรญัตติหรือแก้ไขหรือไม่ 

- ไม่มีผู้แปรหรือขอแก้ไข - 
   เมื่อไม่มีการแปรญัตติหรือมีการแก้ไขต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการกําจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. ....   โปรดยกมือขึ้น 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการกําจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. ....   โปรดยกมือขึ้น 

มติทีป่ระชุม  เห็นชอบในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการก าจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. .... 

เห็นชอบ     จ านวน .....18.....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ  จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน .......1.......คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ 3 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประธานสภาฯ ระยอง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการก าจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. .... 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบในวาระที่ 3 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการกําจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. ....  โปรดยกมือขึ้น 
สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบในวาระที่ 3 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการกําจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. ....  โปรดยกมือขึ้น 
 

 
 
 

มติทีป่ระชุม... 
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มติทีป่ระชุม  เห็นชอบในวาระที่ 3 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการก าจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. .... 

เห็นชอบ     จ านวน ......18....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ  จ านวน .......-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน .......1.......คะแนนเสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง   อ่ืนๆ   

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.อุทิศ ซื่อประเสริฐ ครับ 

ส.อบจ.อุทิศ ซื่อประเสริฐ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผมนายอุทิศ ซื่อประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 
อําเภอเมืองระยอง ขอนําเสนอท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหารครับ เรื่องที่จอดรถ      
ใน อบจ.ระยอง วันนี้มาประชุมขับรถวน 3 รอบ ต้องยอมรับว่าปัญหาที่จอดรถใน อบจ.
ระยอง หาที่จอดยากมาก ถึงแม้จะทําท่ีจอดรถไว้ข้างหลัง แต่เวียนไปดูก็เต็มนะครับ ทราบมา
ว่ารถที่จอดในร่มไม้ส่วนหนึ่งก็เป็นของเจ้าหน้าที่ของ อบจ.ระยอง และเทศบาลเนินพระด้วย    
ในวันที่มีประชุมสภาฯ อยากจะให้  รปภ. กันที่จอดรถไว้สํ าหรับสมาชิกสภาฯบ้าง             
ซักโซนหนึ่งได้ไหมครับ เพ่ือความสะดวกในวันที่มาประชุม เพราะขับรถไปทางเกษตรภาค     
ก็ไม่ให้จอดแล้ว เป็นอะไรที่อึดอัดมาหลายครั้งครับ และอีกอย่างตรงหน้าตึกเป็นที่ว่างเปล่า   
ก็กันเป็นโซนให้จอดรถไว้ให้หน่อยครับ หรือทางหน้าเทศบาลเนินพระก็ได้นะครับ        
ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ.  
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
นายก อบจ.  กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นที่เข้าใจกันนะครับว่า 

อบจ.ระยอง ขณะนี้มีผู้มาติดต่อหรือมาทําภารกิจอะไรหลายส่วนด้วยกัน เข้าใจว่ามันมี   
ปัญหาเรื่องที่จอดรถพอสมควร ก็ได้พยายามไปหาทางออก เช่น ข้างๆเกษตร กระผมก็ไป
เจรจา แต่บางคนก็ให้จอด บางคนก็ไม่ให้จอด ไม่ใช่เฉพาะสมาชิกสภาฯครับ ผู้ปกครองส่ง
นักเรียนเราก็ต้องบริการ เราไม่ได้ห้ามไม่ให้ผู้ปกครองมาจอดนะครับ มันก็เลยกลายเป็นว่ามีรถ
มาจอดใน อบจ.ระยองเยอะ อุตสาหกรรม ประกันสังคม ก็เยอะครับ แต่ก็เป็นการบริการ
ประชาชนครับ ท่านประธานสภาฯ พนักงานหรือคนของ อบจ.ระยอง เราก็กําลังทําที่จอดรถ
ให้ไปจอดข้างหลัง และเปิดพ้ืนที่ข้างหน้าไว้ แต่เปิดไว้อาจจะเต็มครับ เพราะมีคนมาทําธุระ
เยอะครับ บางคนจอดนาน ตอนนี้ทางเทศบาลเนินพระก็มาขอใช้ที่สร้างสํานักงาน     
เทศบาล เขาก็มีปัญหา เราก็ให้เขาจัดระบบประสานกัน ต่อจากนี้ไปก็จะมอบให้ทาง  
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        สํานักปลัด อบจ.ระยอง จัดระบบให้ดีมากขึ้น โดยเฉพาะวันประชุมสภาฯ ว่าควรจะมีที่ให้

สมาชิกสภาฯ จอดตรงไหนได้บ้าง ก็รับไปดําเนินการนะครับ แต่ที่อธิบายมาเพ่ือให้          
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯให้เข้าใจว่า เรามีหลายภาคส่วนมาใช้บริการนะครับ 
อาจจะขัดข้องติดขัดไปบ้างก็ขออภัยนะครับ เพราะฉะนั้นจะแก้ไขปรับปรุงต่อไปนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ก็เป็นที่อึดอัดตรงกันนะครับ แต่ทั้งหมดก็คงต้องบริหารจัดการไปนะครับ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
  ขอเชิญ นายก อบจ. 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
นายก อบจ.  กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ขออนุญาตเรียน 

ท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภาฯ เรื่องที่คณะรัฐมนตรีได้เดินทางมาประชุม ครม.
สัญจร ที่จังหวัดระยอง ถือว่าเป็นผลดีกับจังหวัดระยองในกลุ่มจังหวัด EEC ด้วย ก็เป็น
ธรรมดานะครับเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีมาจังหวัด เราก็ส่งแผนในการของบประมาณ เพราะเราดู
ทุกครั้งที่ท่านนายกรัฐมนตรีและครม.ไปประชุมสัญจรที่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ จะมีการขอ
งบประมาณไปที่ท่านนายกรัฐมนตรี โดยใช้งบกลางบ้าง งบอ่ืนบ้าง ที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะให้
ได้ คราวนี้เราก็กลั่นกรองกัน และได้ของบประมาณไปทางคณะรัฐมนตรีไปทั้งหมดที่ผ่าน
จังหวัด จํานวน 18,000 กว่าล้านบาท ซึ่งตอนนั้นจริงๆ อบจ.ระยองมีโครงการเยอะมาก    
แต่เราก็นั่งวิเคราะห์ว่าเราได้ขนาดไหน มันควรจะได้อะไร เราจึงเสนอไปทั้งหมด 4 โครงการ 
จริงๆเสนอไปเยอะกว่านี้นะครับ แต่จังหวัดทําตกหล่นบ้างแล้วแก้ไขกลับคืนมาไม่ได้           
ก็ยังเสียดายนะครับ บางเรื่องส่งไปก็ตกหล่นไปเลย แต่เราก็ไม่ได้เป็นหน่วยนําเสนอ       
หน่วยนําเสนอคือจังหวัด เราแค่เสนอโครงการไปว่า เรามีความพร้อมอะไรบ้าง เพราะฉะนั้น
ในโครงการทั้งหมด มีโครงการของอบจ.ระยอง ทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่ ศูนย์พักพิง     
หรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ 641 ,000,000 บาท, โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
210,000,000 บาท, อ่างเก็บน้ําดอกกราย ระยะที่ 3 อยู่ 115 ,000,000 บาท และ
โครงการป่ากลางเมืองเจดีย์กลางน้ํา ระยะที่ 2 162 ,000,000 บาท  แล้วมีหน่วยงานอื่น
เสนอไป เช่น กระทรวงเกษตร กระทรวงคมนาคม แต่ของเราในนาม อบจ.ระยอง เราสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เราก็เลยไปนําเสนอโครงการทั้งหมด กระผมไปเองบ้าง หรือให้รองปลัด
อบจ.ระยอง ไปบ้าง ก็ผ่านนะครับไปเสนอที่กรุงเทพฯ สุดท้ายก็ผ่าน ไม่มีใครท้วงติงอะไรครับ 
ทุกคนก็เห็นด้วย โดยเฉพาะวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ที่รัฐมนตรีมาในพ้ืนที่เราทั้งหมด        
ก็มีกิจกรรมทั้งจังหวัดระยอง ใครมีอะไรที่ผมประสานไป ให้ไปรับ ไปดู ไปนําเสนอ ก็ได้ประโยชน์
กับจังหวัดระยอง และในที่ประชุมครม. ร่วมกับภาคเอกชน โครงการที่เสนอทั้งหมดผ่าน  
ความเห็นชอบหมด เหลือแต่ว่าความพร้อมว่าใครจะได้เงินช่วงไหน วันนี้เราก็ได้รับข่าวดี 
สํานักงบประมาณประสานมาบอกว่าที่อบจ.ระยองเสนอไป 4 โครงการมีความพร้อมไหม     
ที่จะรับเงิน ปี 2563 ปีนี้จะสิ้นอยู่แล้วนะครับเหลือเดือนเดียว กระผมได้เรียกประชุมและ    
ก็ได้ไล่วันว่าอะไรใช้เวลากี่วัน วันนี้เรายืนยันไปว่าเรามีความพร้อมทั้ง 4 โครงการและทุกเวที
ที่กระผมไปนําเสนอ กระผมก็บอกว่ากระผมมีความพร้อม และเรามั่นใจว่าเรามีแบบมี 
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การศึกษาพร้อมหมด เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้ยืนยันไปว่าที่เรานําเสนอทั้ง 4 โครงการที่เรา
เสนอ ครม.ไป เรามีความพร้อม ส่วนจะได้เงินจากสํานักงบประมาณหรือรัฐบาลหรือไม่ ตอนนี้
อยู่ที่สํานักงบประมาณ เพราะฉะนั้นกระผมเรียนท่านสมาชิกสภาฯว่า ในหลักการที่ผ่านมติ
ความเห็นชอบในการประชุมทุกครั้ง รวมถึงมติ ครม.ด้วย เราถือว่าเราเป็นหน่วยงานที่ได้
ประโยชน์โดยตรงจากการมาประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดระยองและมีความพร้อมที่สุด ณ 
วันนี้ เพราะฉะนั้นกระผมก็เรียนในการทํางานทําหน้าที่ของ อบจ.ระยอง เราก็ทําหน้าที่    
แบบสมบูรณ์ที่สุด สามารถรองรับงบประมาณได้เลย ไม่มีใครมีความพร้อมเท่าเรา ส่วนจะได้
มากได้น้อยแค่ไหนก็อยู่ที่รัฐบาลและสํานักงบประมาณ เรียนชี้แจงท่านประธานสภาฯ      
ผ่านไปยังสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ โบราณเขาว่าไว้นะครับ ว่าพญามาเหยียบเมืองก็จะได้ของดีตามมานะครับ วันนี้ก็ 
ประธานสภาฯ  น่าจะเป็นที่หน้าพอใจนะครับ กับโครงการที่จะได้หลังจากท่ี ครม.มาเยือนระยอง 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ขอเชิญ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร ครับ 

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ     
ทุกท่าน กระผมนายหมอขวด เหล็กเพ็ชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
เขตเลือกตั้งที่ 5 อําเภอแกลง ครม.สัญจร กระผมก็ไปอยู่กับกระทรวงคมนาคม อําเภอ       
วังจันทร์น่าจะได้เกี่ยวกับเรื่องแหล่งน้ํา ส่วนเขาชะเมาก็ได้ช้างไปครับ กระผมอยู่กับ  ส.อบจ.  
วรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ดูแลกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับเรื่องทาง อยู่กับวิศวกรทางออกแบบที่
เขาจะทําทางวน ไปดูกันตรงนั้นครับ เพราะอยู่กับท่านปลัดกระทรวงคมนาคมและท่านอธิรัฐ 
รัตนเศรษฐ อยู่กัน 2 วัน ดูแลท่าน เอารถไปรับด้วย หาที่นอนที่กินให้ด้วยครับ ก็คงจะได้    
สัก 3 โครงการ แต่เดี๋ยวคงจะชี้แจงมาในช่วงโอกาสต่อไป ถ้าได้ยังจะนํามาชี้แจงให้ทราบกันครับ
ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม ่
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ครับ 

ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผมนายมนัส สมศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตอําเภอวังจันทร์
เรื่องที่ตั้งอ่างเก็บน้ําประแสครับ ซึ่งเมื่อ ครม.สัญจรที่ผ่านมา ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์พร้อมคณะ มาดูงานที่อ่างเก็บน้ําประแส ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าอ่างเก็บน้ําประแสจุน้ํา        
ได้เพียง 30 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 90 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งต่ํากว่าปกติมาก เพราะปกติมี        
ความจุประมาณ 295 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าปีนี้อาจเกิดภัยแล้งเป็นรอบที่ 2 ทาง
คณะรัฐมนตรีก็รับเรื่องไปในเรื่องหลักการ การขุดลอกแก้มลิงที่ค้างไว้ประมาณ 3-4 โครงการ 
และขุดลอกสันดรดินต่างๆ ของอ่างเก็บน้ําประแสออกไป และอันที่ 3 คือ โครงการชักร่องน้ํา
เพ่ือนําน้ําเข้ามาใกล้กับพ้ืนที่พ่ีน้องเกษตรกรบริเวณรอบอ่างเก็บน้ําประแส ซึ่งวันนั้นท่านก็ได้
อนุมติงบประมาณมา 280,000,000 บาท ท่านอนุมติให้เงินมาทันทีเลยครับ และให้ทาง
ผู้นําท้องถิ่น นายอําเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ตามงบประมาณให้ทันท้วงทีกับปัญหาพ่ี
น้องประชาชนครับ ขอบคุณครับ  
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี  ผมขอปิดประชุม ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม     

เพ่ือสร้างสรรค์ความเจริญให้ท้องถิ่น  ตลอดจนกระทั่งให้ความร่วมมือร่วมใจในการดําเนิน
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน และ
ท้องถิ่นของเรา และท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุข ความสมหวัง ในสิ่งที่         
พึงปรารถนาทุกประการ      

  
เลิกประชุมเวลา  15.18  น.     
 
 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
   
     (นางจันทร์ทรา  โสภา) 
     หัวหน้าฝ่ายการประชุม 

 
                                                (ลงชื่อ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล) 
                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

 

 

 

 

 
 

 


